

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวใกล้ 32.00 ก่อนรัฐผลประชุมเฟด

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า แทบไม่ขยับไปจากแถวระดับ 32.00 ขณะที่นักลงทุนชะลอทำธุรกรรม ก่อนรัฐผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในกลางสัปดาห์นี้

*ยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาดของยูโรโซน ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าเฟดจะเริ่มปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรเมื่อใดนั้น ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า

*ช่วงเช้านี้ ยูโรอยู่ที่ 1.3762 ดอลลาร์ โดยยังคงแข็งค่าเล็กน้อยจากวานนี้ และอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ที่ 1.3811 ดอลลาร์ที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว

*ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับปอนด์ที่ทำไว้เมื่อวานนี้ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดใน รอบ 5 ปีเมื่อเทียบกับเยน

*ข้อมูลวานนี้ระบุว่า ภาคการผลิตของเยอรมนี และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) แบบรวมขั้นต้นของยูโรโซนออกมาสูงเกินคาดในเดือนธ.ค.

*ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ยืนยันวานนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนจะอยู่ที่ระดับต่ำต่อไป แต่จะไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังเปราะบาง

*ข้อมูลของสหรัฐยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 ปีในเดือนพ.ย. และทำให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม พุ่งสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนภาวะถดถอยในที่สุด

*ข้อมูลดังกล่าว อาจจะทำให้เฟดปรับลดมาตรการกระตุ้นในเร็ว ๆ นี้ แต่ตลาดยังไม่เชื่อมั่นว่า จะเกิดขึ้นในการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้หรือต้นปีหน้า

*แม้เฟดจะปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร แต่เฟดก็อาจจะส่งสัญญาณว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป ซึ่งทำให้แนวโน้มดอลลาร์ยุ่งยากมากขึ้น

*ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟด ทำให้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 80.11 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 79.76

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท. วันนี้ อยู่ที่ 32.024 บาท

*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.99/32.04 จาก 32.04/09

เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.00/04 จาก 32.04/07

เมื่อวันจันทร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.04/06 จาก 103.000 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3759/61 จาก 1.3763 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

"เปิดมาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งสนิท อยู่ที่ประมาณ 32.02/03 แล้วก็ขาย

(ดอลลาร์)กันลงมานิดหน่อย...นี่อย่างนี้จริงๆ คือรอเฟด" ดีลเลอร์ กล่าว

"ส่วนการเมืองตอนนี้ ก็คงยังไม่มื่ออะไร ทางด้าน flow ต่างๆก็ค่อนข้าง

ที่จะเงียบสงบแล้ว แล้วก็หลายๆคนก็ไป holiday หมดแล้วด้วย ตอนนี้ก็น่าจะเป็น

เรื่องของ การรอกทางด้านเฟดที่จะเกิดขึ้นคืบนี้กับคืบพุงนี้ น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาด
ขยับได้" เขากล่าว

ดีลเลอร์ กล่าวว่า ในวันนี้บาท/ดอลลาร์ น่าจะปรับตัวช่วงแคบเช่นเดียวกับ

วานนี้ โดยคาดอยู่ที่ 31.95-32.05

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้